

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
1.	ภัยบุคคล - ครูกับนักเรียน	<p>1. การลงโทษนักเรียน</p> <p>1.1 โรงเรียนกำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา โดยไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวงหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.2 โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองประจำปี อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อทำความเข้าใจและหารือ ข้อตกลงร่วมกัน เรื่องระเบียบวินัย การลงโทษนักเรียน และโรงเรียนทำหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน</p> <p>1.3 ผู้บริหารโรงเรียน กำกับติดตามไม่ให้อาจารย์ครู ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง ความโกรธ</p> <p>2. พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน</p> <p>2.1 สถานศึกษาทุกแห่งต้องกำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.2 สถานศึกษาต้องดำเนินการ ได้แก่ สร้างแรงจูงใจในการเรียน จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม รับผิดชอบจากผู้ปกครองตอนเช้า ชี้แจงกติกาให้นักเรียนทราบ ชื่นชมให้รางวัลนักเรียนที่ทำตามกฎไม่กระทำผิด เป็นต้น</p> <p>2.3 มอบหมายให้ครูกำกับ ควบคุม ดูแลให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนตามที่กำหนด</p> <p>3. การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน</p> <p>3.1 ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน กรณีครูกระทำการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนถือเป็นความผิดทางวินัยและทางอาญา</p> <p>3.2 เมื่อเกิดกรณีครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน สถานศึกษาต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และให้ความช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>3.3 รายงานหน่วยงานบังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อให้ความช่วยเหลือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา โรงพยาบาล บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานีตำรวจ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป</p>

- ครูกับบุคคลอื่น		<p>1. การลงโทษนักเรียน</p> <p>1.1 โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองประจำปี อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อทำความเข้าใจและหารือ ข้อตกลงร่วมกัน เรื่องระเบียบวินัย การลงโทษนักเรียน และโรงเรียนทำหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน</p> <p>1.2 เมื่อข้าราชการครูได้ลงโทษนักเรียนที่กระทำผิด กฎ ระเบียบของโรงเรียน ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบพร้อมระบุสาเหตุของการลงโทษ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีการลงโทษนักเรียน 4 สถานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ว่ากล่าวตักเตือน 2) การทำทัณฑ์บน 3) การตัดคะแนนความประพฤติ 4) การทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม <p>2. ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน</p> <p>2.1 ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อทราบว่า ครูต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ชุมชน สังคม สุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงประชาชน ให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนอยู่เสมอ ไม่ประพฤติชั่ว หากมีพฤติกรรมไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย และถูกลงโทษทางวินัย</p> <p>2.2 สถานศึกษาต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ครูปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ชุมชน สังคม สุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือข่มเหงประชาชน ให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนอยู่เสมอ โดยไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว</p>
- ครูกับครู		<p>1. ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน</p> <p>1.1 ประชุมครูเพื่อให้ทราบว่า ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ หากมีผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี</p>

		<p>1.2 สถานศึกษาต้องควบคุม กำกับ ดูแลให้ครูไม่กระทำการเพื่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี แต่ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ</p>
<p>อื่น ๆ</p>		<p>1. สารเสพติด</p> <p>1.1 จัดทำระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหากับพฤติกรรมนักเรียน</p> <p>1.2 จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถที่ถูกต้อง เช่น งานศิลปะ ด้านดนตรี และกีฬา เป็นต้น</p> <p>1.3 จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ นักเรียน</p> <p>1.4 ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>1.5 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา</p> <p>1.6 คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำ</p> <p>2. พฤติกรรมผู้สวาระหว่างนักเรียน</p> <p>2.1 ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการวางตัวคบเพื่อนต่างเพศ และจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา</p> <p>2.2 มอบหมายครูประจำชั้น ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน</p> <p>2.3 จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัยไม่มีมุมอับ อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน</p> <p>2.4 กำกับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจำวัน</p> <p>2.5 สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนในการแจ้งเบาะแส</p> <p>2.6 ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา และร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญห ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม</p> <p>3. ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน</p> <p>3.1 สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องแนวทางการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ให้ระบามากขึ้น</p> <p>3.2 จัดทำมาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา</p> <p>3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน</p> <p>3.4 ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียนที่มีร่างกายอ่อนแออย่างใกล้ชิด</p>

		<p>3.5 จัดน้ำดื่ม น้ำใช้ให้ปลอดภัยรวมทั้งระบบกักเก็บน้ำและระบบการจ่ายน้ำให้ถูกสุขอนามัย</p> <p>3.6 มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย</p> <p>3.7 ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ</p>
2.	อุบัติเหตุ	<p>1. อุบัติเหตุจากอาคารเรียนอาคารประกอบ</p> <p>1.1 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารเดือนละ 1 ครั้ง/ความจำเป็น</p> <p>1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่</p> <p>1.3 จัดทำป้ายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตรายทุกชั้นเรียน และแผนผัง</p> <p>1.4 จัดให้มีแผนซักซ้อมการป้องกันและซักซ้อมการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง</p> <p>1.5 แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา</p> <p>2. อุบัติเหตุจากบริเวณภายในสถานศึกษา</p> <p>2.1 แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตามดูแล การรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน</p> <p>2.2 จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่ง สถานพยาบาล</p> <p>2.3 ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบำรุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาสม่ำเสมอ</p> <p>2.4 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง</p> <p>2.5 จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทำลาย</p> <p>3. อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา</p> <p>3.1 จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน</p> <p>3.2 อุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใช้ เช่น เครื่องทำน้ำเย็น พัดลม โทรทัศน์</p> <p>3.3 จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้</p> <p>4. อุบัติเหตุจากการเดินทาง ไป-กลับ ระหว่างบ้าน และสถานศึกษา</p> <p>4.1 สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกำหนดมาตรการรับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน</p> <p>4.2 กำกับนักเรียนที่ใช้จักรยาน จักรยานยนต์ให้ขีดทางซ้ายและเป็นแถว</p> <p>4.3 จัดครูเวรประจำวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ</p> <p>4.4 ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร</p> <p>4.5 จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก</p>

		<p>5. อุบัติเหตุจากการพา นักเรียนไปศึกษานอก สถานศึกษา และการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสำคัญ</p> <p>5.1 ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด</p> <p>5.2 เตรียมการและวางแผนการดำเนินการอย่างชัดเจน</p> <p>5.3 จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย</p> <p>5.4 จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>5.5 หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย</p> <p>5.6 จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด</p> <p>5.7 ให้ความรู้แก่นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง</p> <p>6. อุบัติเหตุจากยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน</p> <p>6.1 ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน</p> <p>6.2 ตรวจสอบยานพาหนะให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อสภาพการใช้งาน</p> <p>6.3 ตรวจสอบประวัติคนขับ ความสามารถในการขับขี่ใบอนุญาตการขับขี่</p> <p>6.4 กำหนดแนวปฏิบัติในการโดยสารด้วยความปลอดภัยแก่นักเรียนและผู้จ้าง เช่น ห้ามห้อยโหน ปีนป่ายหยอกล้อขณะรถยนต์เคลื่อนที่</p> <p>6.5 ตรวจสอบจำนวนนักเรียนทุกครั้งที่มีการขึ้นและลงรถยนต์</p> <p>6.6 จัดทำป้ายชื่อรถรับ-ส่งนักเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <p>6.7 การประกันภัยโดยความสมัครใจสำหรับนักเรียน</p>
3.	สาธารณภัย	<p>1. อัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย</p> <p>1.1 ให้ความรู้และจัดทำแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ</p> <p>1.2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>1.3 ตรวจสอบสภาพอาคารเรียนอาคารประกอบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา ในอาคารเรียนอาคารประกอบ</p> <p>1.4 ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ใกล้อาคาร</p> <p>1.5 ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>1.6 จัดทำป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน</p> <p>1.7 ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที</p> <p>1.8 ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย</p> <p>1.9 จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>1.10 ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>